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Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um könnun á vegum OECD á námsgetu skólabarna.

Frá Þorgerði K. Gunnarsdóttur.

Hvernig hyggst ráðherra nýta sér niðurstöður könnunar á námsgetu skólabarna, svo-
kallaðrar PISA-könnunar, sem gerð var á vegum OECD?


